

**Trao đổi với phóng viên TBTCVN, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội TCVN thu thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng, Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành đã đáp ứng sự mong muốn của các doanh nghiệp (DN), giúp giải quyết nghi ngờ về việc mua bán trong việc thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT).**

*\* PV: Thưa bà, Thông tư 68/2019/TT-BTC (TT 68) hướng dẫn chi tiết Nghị định 119/2018/NĐ-CP (NĐ 119) của Chính phủ quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã được Bộ Tài chính ban hành, điều này có ý nghĩa như thế nào với các doanh nghiệp DN?*

**- Bà Nguyễn Thị Cúc:** NĐ 119 có hiệu lực từ 1/11/2018, nhưng chưa thể thực hiện được do chưa có thông tư hướng dẫn. Sau khi lấy ý kiến các doanh nghiệp DN, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành TT 68 hướng dẫn chi tiết NĐ 119. Có thể nói, đây là văn bản mới, phức tạp, liên quan đến các sở hữu trí tuệ công nghệ thông tin của các quan thuế, cũng như của các DN, vì vậy khi lấy ý kiến cũng có nhiều phản hồi khác nhau.

Trong quá trình soạn thảo, ban soạn thảo cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến để phù hợp với NĐ 119, cũng như điều kiện của các DN. Do đó, việc ban hành Thông tư có chủ đề mới so với các thông tư khác. Tuy nhiên, đến hôm nay thông tư cũng đã được ban hành, chỉ không phải chờ đợi các văn bản hướng dẫn về HĐĐT, nhưng để điều chỉnh của Luật Quản lý thuế sẽ đi. Điều này sẽ giúp cho DN không phải chờ đợi, nghe ngóng xem khi nào có thể áp dụng HĐĐT.

*\* PV: Được biết, bà đã tham gia nhiều hội nghị tập huấn về chính sách thuế cho DN, cũng như các cuộc họp và thảo luận góp ý cho dự thảo của thông tư này, nhưng về việc mua bán mà DN liên quan đến HĐĐT là gì?*

**- Bà Nguyễn Thị Cúc:** Khi áp dụng HĐĐT thông qua máy ra trình bày ngày lập hóa đơn khác với ngày người bán ký sổ, ký điện tử. Tuy nhiên thì lý do do Phòng Thuế và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, không chỉ có DN, mà cả các đơn vị cung cấp dịch vụ về HĐĐT cũng về việc mua bán về vấn đề này. Theo hướng dẫn của TT 68, thời điểm lập HĐĐT được xác định theo thời điểm người bán ký, ký điện tử. Như vậy, về việc mua bán thì gian xuất HĐĐT đã được xử lý.

Thứ hai, trong nội dung trên HĐĐT có các ký tự và số, để với các hóa đơn của DN có yếu tố nước ngoài lập; ví dụ như các đơn vị chi, đơn vị phụ... thì TT 68 hướng dẫn rất cụ thể, đó là mã ký hiệu ngoại tệ thì phải theo chuẩn mã quốc tế. Quy định này rất rõ ràng, tránh có những cách hiểu khác nhau.

Một điểm nữa trong nội dung HĐĐT, đó là xác định để tiếp tục áp dụng HĐĐT thông thường và để tiếp tục áp dụng HĐĐT có mã của các quan thuế. TT 68 đã hướng dẫn rất cụ thể trình bày có rõ ràng về thuế suất bắt buộc phải áp dụng HĐĐT có mã của các quan thuế. Một khác, thông tư cũng hướng dẫn như thế nào là rõ ràng về thuế: Đó là DN có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng, không chiêng mình được quy định sổ hữu tài sản hình pháp (nhà máy, kho hàng, hình mẫu...); DN kinh doanh trong lĩnh vực khai thác tài nguyên; có giao dịch qua ngân hàng có những hành vi

đáng ngại (có dấu hiệu lừa đảo); bỏ đầu tư kinh doanh... Đây là những tiêu chí rất cần thiết để xác định DN nào thuộc diện tăng cường rủi ro cao về thuế, từ đó cần quan thuế thông báo cho DN sắp phải nộp thuế HĐĐT có mã số và cần quan thuế ngay từ đầu. Quy định này rất cần thiết, rõ ràng để các DN thực hiện, tránh những vướng mắc sau này.

Ngoài ra, với những HĐĐT không có chữ ký số của người mua cũng được thông tin hàng hóa điện tử cần thiết, được liệt kê hóa. Ví dụ, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua ngoài, hóa đơn điện tử số... sẽ không cần chữ ký số của người mua; hoặc trong nội dung HĐĐT để với hoạt động xây dựng, lắp đặt thiết bị theo từng phần, từng hạng mục công trình bàn giao; hoặc xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ thì không cần phải ghi chữ giá trị công trình hoàn thành bàn giao trên hóa đơn.

Một nội dung khác trong thông tin đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đó là trong trường hợp HĐĐT có sai sót nhỏ về đầu tư, mặt hàng... những không sai mã số thuế thì người bán trao đổi với người mua để sửa đổi nội dung ghi trên hóa đơn, để người thông báo cho cơ quan thuế trên hệ thống, không phải lắp lại hóa đơn để như quy định trước đây. Trường hợp ghi sai số mã số thuế, thuế suất thì hai bên cùng trao đổi và thông báo với cơ quan thuế để hủy hóa đơn, lắp lại hóa đơn mới... Có thể nói, việc xử lý hóa đơn có sai sót để với HĐĐT được hàng hóa điện tử hiện tại này về cách giảm thiểu thuế thu nhập doanh nghiệp, những cũng đảm bảo được tính chính xác của hóa đơn.

Phạm vi thuế và thời điểm chuyển đổi lưu HĐĐT để với người nộp thuế cũng được quy định cần thiết thông tin theo từng loại tăng cường rõ ràng: Chuyển theo bản tăng cường cùng thời điểm nộp khai thuế GTGT, chuyển trước tiến độ... đây là điều DN vẫn đang chờ hàng hóa điện tử.

*\* PV: Một nội dung mà cần để DN cũng rất quan tâm, đó là thời điểm nào người nộp thuế phải nộp thuế HĐĐT? Theo ND 119 thì từ 1/11/2020 tất cả các DN phải chuyển sang nộp thuế HĐĐT. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định từ 1/7/2022 mới phải nộp thuế HĐĐT. Về thời gian chuyển tiếp này sẽ thực hiện như thế nào, thưa bà?*

**- Bà Nguyễn Thị Cúc:** Đúng là thời điểm áp dụng HĐĐT hiện nay cũng là một vấn đề DN rất quan tâm. Theo ND 119, thì từ 1/11/2020 các DN phải chuyển sang nộp thuế HĐĐT. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực từ 1/7/2020), thì điều khoản về HĐĐT, chỉ cần từ điều kiện áp dụng từ ngày 1/7/2022. Cho nên, một số DN đang có ý kiến để từ 1/7/2022 mới áp dụng HĐĐT. TT 68 cũng khẳng định lại thời điểm, thời gian chuyển tiếp, phù hợp với ND 119, phù hợp với các quy định của Chính phủ. Ví dụ, để với người nộp thuế thuế các địa bàn có hệ thống công nghệ thông tin tốt (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...) thì đẩy nhanh áp dụng HĐĐT trước 1/11/2020.

TT 68 (có hiệu lực 14/11/2019) cũng nêu rất cần thiết, đó là sau ngày 14/11/2019 các quy định khác hiện hành về hóa đơn theo Nghị định 51, Nghị định 04 vẫn có hiệu lực thi hành. Những từ 1/11/2020 thì tất cả các văn bản quy định về hóa đơn trước đây sẽ không còn hiệu lực, phải thực hiện theo TT 68.

*\* PV: Xin cảm ơn bà!*

**Nhật Minh (thực hiện)**  
**TBTC**